



ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงาน วิชาการ	ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงาน กิจการนักเรียน	ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงาน บุคคลและงบประมาณ	ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงาน บริหารทั่วไป
<ol style="list-style-type: none"> งานบริหารวิชาการ งานวางแผนงานวิชาการ งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา งานจัดกิจกรรมการเรียนการสอน งานวัดผลประเมินผลทางเมื่อนักเรียน งานวัดผลประเมินผลเชิงโอบุสการศึกษ งานพัฒนาระบบบริหารเรียนรู งานพัฒนาส่งเสริมวิจากรนสงทักศึกษ งานกลุ่มสาระการเรียนรู งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน งานห้องเรียนคุณภาพ (ห้องเรียนพิเศษ) งานรับนักเรียน งานแนะแนวการศึกษา และกองทุนกู้ยืม งานพัฒนาระบบบปชกับคุณภาพภายในสถานศึกษา งานนิเทศการศึกษา งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยี นวัตกรรมการศึกษา งานส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่ชุมชน งานพัฒนาแหล่งเรียนรู งานห้องสมุด งานวิจัยและพัฒนาคุณภาพการศึกษา งานประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถาบันอื่น งานส่งเสริม สนับสนุนวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน และสถาบันที่จัดการศึกษา งานตามนโยบายกลุ่มบริหารงานวิชาการ <ol style="list-style-type: none"> โครงการสถานศึกษาพอเพียง โครงการอาชีวศึกษา โครงการ PLC โครงการศูนย์ปฏิบัติการสหรัโรงเรียน โครงการ DLTV & DLIT โครงการส่งเสริมศึกษา (Stem) โครงการส่งเสริมอาชีพอิสระเทอการมีรายได้นสูงหว่างเรียน (SISU) โครงการศูนย์ส่งเสริมวิทยาศาสตร์การศึกษา โครงการโรงเรียนคุณภาพตำบล โครงการโรงเรียนมีธรมบดินชีนุเมือง โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล 	<ol style="list-style-type: none"> งานบริหารกิจการนักเรียน งานระดับชั้นและการประสานงานระดับชั้น งานเครือข่ายผู้ปกครอง งานระบอบคุดและช่วยเหลือนักเรียน งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด งานส่งเสริมและพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ค่านิยม 12 ประการ งานส่งเสริมประชาธิปไตย จิตพิศษิตินเด็กและเยาวชน งานส่งเสริมพัฒนาให้นักเรียนมีวินัยและคุณธรรมจริยธรรม งานจราจรและวินัยจราจร งานกิจกรรมหน้าเสาธง งานพรประจำวัน งานการประชุมนิเทศนักเรียน งานตามนโยบายกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน <ol style="list-style-type: none"> โครงการโรงเรียนสีขาว โครงการ To Be Number One โครงการค่านิยม 12 ประการ โครงการโรงเรียนมาตรฐานสิ่งเสพิศิต โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ โครงการโรงเรียนส่งเสริมคุณธรรม 	<ol style="list-style-type: none"> งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงานธุรการ งานวางแผนอัตราจ้าง งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง งานประเมินผลกรปฏิบัติงาน งานดำเนินการเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือน งานเปลี่ยนแปลงให้ดูเรียนและการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา งานการลาของบุคลากรสถานศึกษาที่ไม่เรียบร้อยกำหนดให้เป็นการเฉพาะ งานดำเนินการทางวินัย งานพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา งานการลาของบุคลากรสถานศึกษาที่ไม่เรียบร้อยกำหนดให้เป็นการเฉพาะ งานส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพ งานแผนงานและสารสนเทศ งานจัดทำและเสนอของบประมาณ งานรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ งานตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้จ่าย งานบริหารงานการเงิน งานระดมทรัพยากรและลงทุนเพื่อการศึกษ งานบริหารพัสดุและบริหารสินทรัพย์ งานจัดระบบควบคุมภายในหน่วยงาน งานตามนโยบายกลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ <ol style="list-style-type: none"> โครงการโรงเรียนสุจริต (ITA) 	<ol style="list-style-type: none"> งานบริหารทั่วไป งานบริหารและการพัฒนาองค์กร งานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน งานพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศและภาคีเครือข่าย งานสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนชุมชนและภาคีเครือข่าย งานประสานราชการกับเขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงานอื่น งานส่งเสริมสนับสนุน และประสานงานการศึกษาของบุคคล ชุมชน องค์กร หน่วยงาน และสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษา งานรับการสนับสนุนจากชุมชน และมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน งานส่งเสริมประสานงานการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย งานอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อมและโศพิศษิตศึกษา งานรักษาความปลอดภัย งานให้บริการแก่ชุมชน งานประชาสัมพันธ์ งานส่งเสริมสุขภาพอนามัย งานโภชนาการ งานกิจกรรมสหกรณ์